



## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙  
(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-19)) (ฉบับที่ ๖)

ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีการระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นมาตรการระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดไปแล้วนั้น เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้กำหนดการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีเงื่อนไขและมาตรการ ดังต่อไปนี้

๑. จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ หากมีการวัดผลและประเมินผล ให้ผู้สอนพิจารณาปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการอื่นนอกจากการทำข้อสอบในห้องสอบ หรือการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น การสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online Examination) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report) หรือการทำข้อสอบนอกห้องสอบ (Take-home Examination) หรือการวัดและประเมินผลเป็นระยะระหว่างที่มีการเรียนการสอน ทั้งนี้ ให้คณบดีและผู้สอนวางแผนและจัดเตรียมการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๒. ให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวคนเป็นจำนวนมากทุกรูปแบบ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมได้ ให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยเคร่งครัด

๓. ห้ามบุคลากรทุกประเภทเดินทางไปจังหวัดพื้นที่ที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก

๔. กรณีบุคลากรจำเป็นต้องเดินทางไปจังหวัดพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้ขออนุญาตอธิการบดีเป็นรายกรณีไป เพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิก

๕. ให้ทุกหน่วยงานขอความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรให้ดำเนินการควบคุมดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาด เมื่ออยู่ในสถานที่ที่คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคดังกล่าว

๖. ให้ทุกหน่วยงานมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามความเหมาะสม ณ บริเวณจุดสำคัญ โดยเฉพาะจุดที่มีการเข้า - ออกอาคาร เช่น หน้าลิฟต์ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด หรือภายในโรงอาหาร

๗. ให้ทุกส่วนงานเพิ่มการดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ของหน่วยงาน โดยการเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงอาหาร พื้นที่เดินเข้า - ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจสอบเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับ หรือลูกบิดประตูอาคาร

ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยเคร่งครัด และสามารถกำหนดแนวปฏิบัติอื่นที่สอดคล้องได้ กรณีที่มีปัญหาให้แจ้งอธิการบดีทราบโดยเร็ว อนึ่ง หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอาจประกาศมาตรการหรือแนวปฏิบัติอื่นเพิ่มเติม

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาศิริโชติ)  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา